



ฉบับที่ 1/2560

วันที่ 11 มกราคม 2560

มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในภาคใต้

นายภุชญา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในภาคใต้ 12 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง นราธิวาส ยะลา สงขลา ปัตตานี ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร ระนอง กระบี่ และประจวบคีรีขันธ์ อันมีผลทำให้ประชาชนต้องประสบกับความเดือดร้อน และต้องการความช่วยเหลือเป็นจำนวนมาก จึงเห็นควรกำหนดมาตรการภาษีเพื่อจูงใจให้มีการบริจาคช่วยเหลือผู้ประกอบการ และขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรให้แก่ผู้ประกอบการที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติดังกล่าว โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. มาตรการภาษีเพื่อจูงใจให้มีการบริจาคช่วยเหลือผู้ประกอบการ

กำหนดให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการผ่านส่วนราชการ องค์กร หรือสถานสาธารณกุศล บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นที่เป็นตัวแทนรับเงินหรือทรัพย์สินบริจาคที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมสรรพากร เพื่อนำเงินหรือทรัพย์สินไปให้ผู้ประกอบการในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 – 31 มีนาคม 2560 สามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคมาหักเป็นค่าลดหย่อนหรือค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 1.5 เท่า แต่ทั้งนี้ กรณีบุคคลธรรมดาจะหักเป็นค่าลดหย่อนได้เฉพาะกรณีบริจาคเป็นเงินเท่านั้น และเมื่อรวมกับเงินบริจาคอื่นแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนแล้ว ส่วนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ทั้งกรณีการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินแต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะฯ แล้วต้องไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ การหักค่าลดหย่อนของบุคคลธรรมดาใช้สำหรับปีภาษี 2560 และการหักค่าใช้จ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2560

2. ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากร

ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรหรือนำส่งภาษีในท้องที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอุทกภัย สำหรับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ที่จะต้องยื่นในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2560 โดยให้นำไปยื่นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560

การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ

(บริจาคตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 – 31 มีนาคม 2560)



บุคคลธรรมดา

**** สำหรับปีภาษี 2560 ****

- ✓ หักลดหย่อนได้ 1.5 เท่าของเงินบริจาค ในการคำนวณ PIT แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่าย และ ค่าลดหย่อน



**** สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2560 ****

- ✓ หักลดหย่อนได้ 1.5 เท่าของเงินหรือมูลค่า ทรัพย์สินที่บริจาคในการคำนวณ CIT แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ



บริษัทหรือ

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

ทั้งนี้ สำหรับการบริจาคเงิน/ทรัพย์สินผ่านส่วนราชการ กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการ องค์กร หรือสถานสาธารณกุศล บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นที่เป็นตัวแทน รับเงินหรือทรัพย์สินบริจาคที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมสรรพากร

ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบและชำระภาษีอากร

- ✓ ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบ แสดงรายการและชำระภาษีให้แก่ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรหรือนำส่ง ภาษีในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบ จากอุทกภัยใน 12 จังหวัดภาคใต้

ประจวบคีรีขันธ์
ชุมพร
ระนอง
สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช
กระบี่
ตรัง
พัทลุง
สงขลา
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส



- ✓ สำหรับภาษี WHT VAT SBT และอากรแสตมป์ ที่จะต้องยื่นในเดือน มกราคมและกุมภาพันธ์ 2560

- ✓ ให้นำไปยื่นแบบ ภายในวันที่ 31 มี.ค. 60

